

เรื่อง ประเพณีทอดเทียนโฮม



รายละเอียด

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลประชาสุขสันต์ เป็นชนอีสาน อพยพมาจากจังหวัดในภาคอีสานมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ จึงได้นำประเพณีที่เคยทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาเป็นประเพณีท้องถิ่นของที่นี่ด้วยเช่นกันประเพณีทอดเทียนโฮมเป็นประเพณีหนึ่งที่ผู้นำหมู่บ้านและผู้อาวุโสที่ชาวบ้านนับถือ ช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาโดยนายสมดี เพ็ญริยะกำนันสุตใจ หล้าหาญ และนายสมพงษ์ คลังสมบัติ

ประเพณีทอดเทียนโฮม โฮม หมายถึง การรวมกัน การทอดเทียนเหมือนกับการแห่เทียนจำนำพรรษาของคนภาคกลาง จะแตกต่างกันเล็กน้อย ท่านกำนันสุตใจ เล่าให้ฟังว่า “ การทอดเทียนโฮม ชาวบ้านจะมาแต่งต้นเทียนช่วยกัน โดยเฉพาะแม่บ้านจะมาช่วยกันพับแมงดา ทำบายศรี เพื่อตกแต่งต้นเทียนให้สวยงามจะทำประมาณ 1-2 วัน นอกจากต้นเทียนแล้วจะมีต้นเงิน คล้ายกับการตั้งกองผ้าป่า จะมีต้นกล้วยและให้ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินไปติดที่ต้นกล้วย จำนวน 1 ต้น ”

นอกจากมีการจัดแต่งต้นเทียนและต้นเงินแล้ว จะมีการประกวดขบวนแห่ และสวดสรภัญญะ การประกวดขบวนแห่ต้องมีการรำหน้าขบวน เยาวชนกระทั่งผู้สูงอายุจะซ้อมรำ และรำหน้าขบวน ส่วนฝ่ายชายเล่นดนตรี เป่า

แคน การซ่อมร่ำประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อพร้อมกันทั้งหมดแล้วจะนำขบวนแห่ไปที่วัด ปัจจุบันหมู่บ้านที่มาร่วมทอดเทียนโฮมไปวัดมี ๙ วัด คือ บ้านประชาสุขสันต์ บ้านหนองกรด บ้านก่าวเจริญพร บ้านลานตาบัว บ้านเกศกาสร บ้านปรือพันไถ บ้านช่องลม บ้านคลองเจริญ และบ้านแม่อ้อย โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการทอดเทียนสัปดาห์ละ 1 วัด โดยเริ่มตั้งแต่เข้าพรรษา เมื่อครบ 9 วัดก็ออกพรรษาพอดีนอกจากนี้กิจกรรมที่จัดกลางแจ้งจะมีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน การแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จุดโคมไฟลอยดวง โดยใช้สนามที่วัด

จากกิจกรรมที่หลากหลายมีได้เน้นในเรื่องพิธีกรรมเพียงอย่างเดียว เป็นการชักจูงลูกหลานให้เข้าวัดอย่างไม่น่าเบื่อ การเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหมู่บ้าน ความสามัคคีที่เกิดกับชุมชน การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกัน จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีต่อไป

คนในชุมชนมีความเสียสละ มีความสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหมู่บ้านให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีได้มีการแยกเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

คำสำคัญ : ประเพณีทอดเทียนโฮม

ที่มา : <http://kwamhansa.blogspot.com/2017/02/blog-post.html>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-01-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1266&code_db=610004&code_type=11